
sþ. 640. Fyrirspurn [395. mál]
til landbúnaðarráðherra um framleiðslustyrki eða niðurgreiðslur til kartöfluverksmiðja.

Frá Eiði Guðnasyni.

1. Hve hárri upphæð munu niðurgreiðslur eða framleiðslustyrkir til kartöfluverksmiðja
nema á þessu ári?

2. Hvernig var upphæðin ákveðin og við hvað miðast hún?
3. Er þess að vænta að verð á unnum kartöflum til neytenda lækki sem nemur

niðurgreiðslunni eða framleiðslustyrknum?


